

สายการบินเอทีฮัด และสายการบินโคเรียนแอร์ ขยายข้อตกลงในการทำเที่ยวบินร่วมกัน

สายการบินเอทีฮัด สายการบินแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาแอร์เวย์ส ได้ทำการขยายข้อตกลงในการทำเที่ยวบินร่วมกันกับสายการบินโคเรียนแอร์ ซึ่งเป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ ไปยังจุดหมายปลายทางใหม่ 6 แห่ง

ในขั้นที่สองของความร่วมมือ สายการบินเอทีฮัด จะใช้รหัส EY กับเที่ยวบินของสายการบินโคเรียนแอร์ที่ให้บริการจากกรุงโซล อินชอน ไปยัง โฮโนลูลู แวนคูเวอร์และฮ่องกง สายการบินโคเรียนแอร์ จะใช้รหัส KE

กับเที่ยวบินของสายการบินเอทีฮัดที่ให้บริการจากฮานอยไปยังโจฮันเนสเบิร์ก มัสกัต และ คาร์ทูม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การอนุมัติจากรัฐบาล

การเตรียมการใหม่ในครั้งนี้เป็นการขยายงานเพิ่มเติมจาก ข้อตกลงในการทำเที่ยวบินร่วมกันระหว่างเที่ยวบินทั้ง 2 ที่ให้บริการระหว่าง ฮานอยและกรุงโซล อินชอน

มร.เจมส์ โฮแกน ประธานและประธานกรรมการบริหาร สายการบินเอทีฮัดได้กล่าวว่า การขยายข้อตกลงในการทำเที่ยวบินร่วมกันกับสายการบินโคเรียนแอร์ จะช่วยให้เครือข่ายการบินของทั้งสองสายการบินเติบโตในทางที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน และเพิ่มความดึงดูดใจไปยังนักเดินทางทั่วโลก

เที่ยวบินร่วมไปยัง 3 จุดหมายปลายทางใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพสายการบินเอทีฮัดในการเดินทางเพื่อพักผ่อนและธุรกิจแก่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เที่ยวบินไปโฮโนลูลูและแวนคูเวอร์ จะมีการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one-stop access) จากฮานอยไปยังจุดหมายปลายทางที่เป็นที่นิยมทั้งสองในอเมริกาเหนือ

นี่คือการพัฒนาตามเนื้อหาของข้อตกลงเที่ยวบินร่วมกับสายการบินโคเรียนแอร์ ซึ่งได้ทำการลงนามในเดือน

กรกฎาคมปีนี้ และเรามุ่งหวังที่จะขยายขอบเขตของความร่วมมือให้มากยิ่งขึ้นในอนาคต

มร.เจมส์ ไฮแกนระบุว่า กลยุทธ์สายการบินพันธมิตรของสายการบินเอทิฮัดกับสายการบินต่างๆ เช่น สายการบินโคเรียนแอร์ ช่วยให้การท่องเที่ยวจากทั่วโลกเติบโตขึ้น โดยผ่านศูนย์กลางทางการบินที่อาบูดาบี

การแนะนำเส้นทางการบินจากการขยายเที่ยวบินร่วมใหม่ ช่วยให้เราขยายเครือข่ายการบินได้อย่างรวดเร็ว ทำให้มีการเดินทางเพื่อทำธุรกิจและเพื่อการพักผ่อนมากขึ้น โดยผ่าน ศูนย์กลางทางการบินที่อาบูดาบี ในปีที่ผ่านมาสายการบินเอทิฮัด ให้บริการผู้โดยสาร 10.2 ล้านคน ผ่านศูนย์กลางทางการบินที่อาบูดาบี

การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศไปยังอาบูดาบีเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยในการเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นการช่วยส่งเสริม แผนการด้านวิสัยทัศน์ของรัฐบาลอาบูดาบี ปี 2573

เราคาดว่าแนวโน้มนี้จะดำเนินต่อไปในการเปิดเส้นทางบินใหม่จากเอเชียและอเมริกาเหนือ

สายการบินเอทิฮัด และสายการบินโคเรียนแอร์ มีความร่วมมือในเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ สิงหาคม 2552 เมื่อสายการบินทั้งสองได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยสัดส่วนทางธุรกิจ และ ระบบการออกบัตรโดยสารร่วมกัน และทั้งนี้สายการบินทั้งสองได้เริ่มดำเนินการเที่ยวบินร่วมระหว่าง อาบูดาบีและโซลอินซอน ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2556

สมาชิกและผู้โดยสารของสายการบินเอทิฮัด และ โปรแกรมสะสมไมล์โคเรียนแอร์สกายพาส ของสายการบินโคเรียนแอร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อันได้แก่ บริการแลนจ์ บริการเช็คอินก่อน น้าหนักสัมภาระที่มากขึ้น

สำหรับสมาชิกโปรแกรมระดับบนสุด และสามารถ สะสมและแลกสะสมไมล์ได้ในทั้งเที่ยวบินของสายการบินเอทิฮัด และ สายการบินโคเรียนแอร์